



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

3 ตุลาคม 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง

1. การรายงานสถานการณ์โควิด

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(แนวหน้า) เว็บไซต์ (แนวหน้า)

- กรมควบคุมโรค ประกาศผ่านเพจเฟซบุ๊กแจ้งว่า ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 โควิด-19 ปรับเป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตาม พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ซึ่งกำหนดให้มีการรายงานโรคเป็นรายสัปดาห์ โดยเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ทั้งนี้ จะทำให้หลังจากนี้การรายงานสถานการณ์โควิดและตัวเลขผู้ติดเชื้อรายใหม่ กรมควบคุมโรค (คร.) จะรายงานผ่านทางสื่อสารของกรมควบคุมโรคเองเป็นรายสัปดาห์ โดยจะเริ่มรายงานครั้งแรกวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

2. มาตรการเฝ้าระวัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า, ข่าวสด, เลิควิวส์, ไทยโพสต์, กท.ธุรกิจ) เว็บไซต์ (ข่าวสด, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, แนวหน้า ผู้จัดการ, soudhitalk, thejournalistclub)

- นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เผย หลังจากนี้จะมีการทำมาตรการเฝ้าระวังโรคโควิด 19 ในประชากรเสี่ยง และสถานที่เสี่ยง (Sentinel surveillance) จะติดตามข้อมูลในจังหวัดท่องเที่ยว จังหวัดที่มีความเสี่ยงที่โรคจะแพร่ระบาด จังหวัดที่มีชุมชนแรงงานต่างด้าว เบื้องต้นเลือก 8 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ และจังหวัดอื่นๆ ในภูมิภาคละ 2 จังหวัด แต่ก็อาจจะมีการติดตามข้อมูลในจังหวัดอื่น ๆ ที่มีความพร้อม หรือจังหวัดที่เห็นความสำคัญอาจทำคู่ขนานกันไป ย้ำว่ามาตรการดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนอย่างแน่นอน โดยระบบเฝ้าระวัง ที่ สธ. กำหนดไว้เดิม 3 ระบบที่ทุกจังหวัดต้องมี คือ 1.ติดตามผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษาใน รพ. 2.การระบาดในชุมชน และ 3.เฝ้าระวังสายพันธุ์ ฉะนั้น ส่วนนี้ก็จะเพิ่มเป็นระบบที่ 4 เพื่อให้ระบบที่มีเข้มข้นมากขึ้น

3. ขอบคุณจนท.จิตอาสาฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, เดลินิวส์, สยามรัฐ, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, ผู้จัดการ, soudhitalk)

- น.ส.ไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า หลังศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อปิดตัวเป็นการเมื่อ 30 ก.ย. ที่ผ่านมา นายกรัฐมนตรี ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สธ. ก.คมนาคม หน่วยงานทั้งภาครัฐ เอกชน และประชาชนจิตอาสาทุกคน ที่ร่วมปฏิบัติงานให้บริการกระจายวัคซีนที่ศูนย์ฉีดวัคซีนฯ บางซื่อ เป็นศูนย์วัคซีนที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และเป็นกลไกสำคัญทำให้ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่ประชาชนได้รับวัคซีนครอบคลุม เกิดภูมิคุ้มกันทั่วถึง หลังโควิดเป็นโรคติดต่อเฝ้าระวังแล้ว มาตรการทางสังคมผ่อนคลายมากขึ้น แต่ยังคงแนะนำประชาชนสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่แออัด ล้างมือบ่อยๆ รัฐบาลยังรณรงค์ให้ประชาชนเข้ารับวัคซีนตามเกณฑ์ ณ จุดบริการวัคซีนใกล้บ้าน

4. เหตุผลที่โควิดเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง



สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ)

- ศ.นพ.ยง กุวรวรเวช หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ ยก 8 เหตุผล ทำไม "โควิด 19" ถึงเป็นโรคที่ต้องเฝ้าระวัง เช่นเดียวกับ "ไข้หวัดใหญ่" 1. ประชากรส่วนใหญ่มีการติดเชื้อไปแล้วราว 70% ร่วมกับการได้รับวัคซีนเป็นบางส่วน ซึ่งมีภูมิคุ้มกัน 2. ประชากรที่ได้รับวัคซีนยังสามารถติดเชื้อได้ แต่ความรุนแรงลดลง 3. การระบาดจะอยู่ในรูปแบบของโรคทางเดินหายใจประจำฤดูกาล 4. การให้วัคซีนในอนาคต ควรให้ก่อนฤดูฝน และกลุ่มเสี่ยงเป็นกลุ่มแรก ที่ควรจะได้รับวัคซีนเช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ 5. ในผู้ที่ติดเชื้อและเป็นกลุ่มเสี่ยง ควรได้ยาต้านไวรัสให้เร็วที่สุดทันที 6. ผู้ที่เคยติดเชื้อมาแล้ว มีโอกาสเป็นซ้ำได้อีก เช่นเดียวกับไข้หวัดใหญ่ 7. ในอนาคตที่แย่งกันจองวัคซีนจากต่างประเทศ จะไม่เกิดขึ้นอีก และ 8. การปฏิบัติตนให้แข็งแรง ป้องกันโรค ลดการแพร่กระจายโรค จะช่วยลดการระบาดของโรคลง

5. ชื่นชมทีมวิจัยร่วมพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, สยามรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า) สำนักข่าวไทย innnews thaigov)

-นายอนุชา บูรพชัยศรี โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ รมว.กลาโหม ชื่นชมศักยภาพของทีมวิจัยของคนไทยกับความสำเร็จในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อสร้างความมั่นคงด้านสาธารณสุขของประเทศอย่างยั่งยืน ทั้งการพัฒนาวัคซีน ชุดตรวจเชื้อ เครื่องช่วยหายใจ รวมถึงการพัฒนาแอนติบอดีที่มีคุณสมบัติจับและยับยั้งเชื้อโควิด-19 ทางกายภาพบริเวณโพรงจมูก ซึ่งทีมวิจัยของไทยจากภาครัฐ และ เอกชน ได้ร่วมกันดำเนินงานวิจัยจนเกิดผลสำเร็จและถ่ายทอดองค์ความรู้ไปสู่ภาคเอกชน นำไปต่อยอดในการทำวิจัย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
สร้างเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรม ช่วยยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ในที่สุด เป็นการแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความสามารถของคนไทยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล	
 กัญชา	
กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(กรมประชาสัมพันธ์) - นางสาวนัญญา ไทยเศรษฐ์ รมช.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยภายหลังเป็นประธานพิธีอ่านสารเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมวิชาการเกษตร ครบรอบ 50 ปี พร้อมเป็นสักขีพยานการลงนามความร่วมมือทั้ง 2 ประเด็นสำคัญ ว่า ได้บันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาโครงการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการก๊าซเรือนกระจก ร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก และความร่วมมือทางวิชาการกัญชา กัญชง เพื่อประโยชน์ในทางการแพทย์และเชิงพาณิชย์อย่างครบวงจรร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีจะพัฒนาประเทศสู่การเป็นผู้นำความเป็นเลิศทางวิชาการของเอเชีย สู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและสร้างรายได้ให้แก่ประเทศในอนาคตต่อไป	-
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
ปลัด สธ.มอบนโยบาย สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน) เว็บไซต์(มติชน) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ หรือ "หมอจิว" ให้สัมภาษณ์พิเศษมติชนในการเข้าดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ ว่า ปัญหาที่กระทบต่อสุขภาพคนไทยในภาพรวม เช่น 1.ปัญหาโครงสร้างประชากร ปัจจุบันก็จะกลายเป็นสังคมผู้สูงอายุที่มาเร็วขึ้น และปัญหาเด็กเกิดน้อย 2.ปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม 3.สภาพสังคมทั่วโลกที่เริ่มเห็นภาพของสงครามเกิดขึ้น นอกจากนั้น บริบทสังคมไทยยุคต่อไป คนจะอยู่ในสังคมเมืองกว่าชนบท ฉะนั้น ไลฟ์สไตล์ ที่เปลี่ยนไป ก็มีผลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นโจทย์ที่กระทบต่อระบบสุขภาพประชาชน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในช่วงแรกคือการกระจายอำนาจ รพ.สต. ไปยัง อบจ. ซึ่งเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม เป็นต้นไป แม้รัฐบาลจัดให้ สธ.อยู่ในกลุ่มงานสังคมทำงานเพื่อดูแลประชาชนไม่ต้องหารายได้ แต่รัฐมนตรีว่าการ สธ.ให้แนวทางว่า เรื่องของสุขภาพจะเป็นสิ่งสร้างความมั่งคั่งด้านสุขภาพร่างกายที่ดี ทำให้ระบบสาธารณสุขสร้างรายได้ให้ประเทศทั้งกำลังสุขภาพกายและใจให้ประชาชน ดังนั้น นโยบายหลักของ สธ. อันดับแรก สืบสานโครงการพระราชดำรินพระบรมวงศานุวงศ์ ตามด้วยการดำเนินตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการ สธ. ทั้ง 5 ด้าน ได้แก่ 1. ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพมากขึ้น โดยเฉพาะนโยบาย 3 หมอ 2. ยกระดับการเสริมสร้างสุขภาพเพื่อคนไทยแข็งแรง 3. ผู้สูงอายุต้องได้รับการดูแลอย่างเป็นระบบและทั่วถึง 4. นำสุขภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และ 5. ข้อมูลสุขภาพเป็นของประชาชน เพื่อประชาชน ขณะที่นโยบายทางเศรษฐกิจ ต้องผลักดันเรื่องศูนย์กลางบริการทางการแพทย์ (Medical Service Hub) โดยจะมี 2 หมายความว่า 1.ภาครัฐสนับสนุนภาคเอกชน และ 2.การสนับสนุนนิทรรศการสุขภาพ (Health Expo) หาก สธ.ได้เป็นเจ้าของเจ้าภาพจัดเฮลท์ เอ็กซ์โป ที่ จ.ภูเก็ต จะมีการสร้างศูนย์เมดิคัลฮับภูเก็ต ขณะเดียวกัน ก็ต้องขับเคลื่อนเศรษฐกิจสุขภาพในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) ปัจจุบันระบบการเงินของ รพ.ในสังกัด สธ.มีความเข้มแข็งขึ้น ฉะนั้นเงินบำรุงที่มีต้องนำมาพัฒนา รพ. สอดคล้องกับนโยบายของรพ.สต.ที่ต้องการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในการจ้างงาน สร้างซ่อมแซม และบำรุง ได้เห็นนโยบายทุก รพ.ว่า คำนวณเงินให้ตี จ่ายหนี้ให้ครบ จากนั้นนำเงินบำรุงที่มีมือไปสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน โดยเฉพาะ รพ.ชุมชนขนาดเล็ก ที่บ้านพักบุคลากรทรุดโทรม ควรซ่อมแซมเพื่อให้เกิดความปลอดภัย ขณะที่ปัญหา รพ.ในเมืองที่แออัด ไม่มีที่จอดรถ ต้องนำเงินบำรุงมาดูแลส่วนนี้ รวมถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบอินเทอร์เน็ต อีกเรื่องที่สำคัญคือ การอนุรักษ์ธรรมชาติและพลังงาน ก็จะมีนโยบายติดตั้งโซลาร์ รูฟท็อป (Solar Rooftop) ตามที่คำนวณค่าใช้จ่ายคร่าวๆ ประมาณล้านต้นๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ลดโลกร้อน และประหยัดค่าใช้จ่ายของ รพ.ในเรื่องค่าใช้จ่ายไปได้ ไปจนถึงการกำจัดน้ำเสีย ส่วนด้านการพัฒนาสมุนไพร ก็ยังเดินทางไปนโยบายกัญชาทางการแพทย์ ยืนยันว่า "กัญชา" มีประโยชน์ในทางการแพทย์โดยเฉพาะเรื่องการรักษาโรคต่างๆ มีข้อมูลวิชาการ ต้องเร่งเอาความรู้ต่างๆ ที่มีมาสร้างโอกาส หาความรู้ เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ที่มีอยู่ ส่วนที่เป็นโทษ ต้องมีการควบคุมกำกับให้ชัดเจน เชื่อว่า 3 ปีของการทำงาน น่าจะเห็นภาพการเปลี่ยนแปลงขึ้นได้ โดยเฉพาะด้านสิ่งก่อสร้างพื้นฐาน เรื่องดิจิทัลที่ต้องเป็นรูปธรรม	
การถ่ายโอน รพ.สต. สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยรัฐ กรุงเทพธุรกิจ) - นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรม สบส.เปิดเผยถึงความคืบหน้าการถ่ายโอน สอน. และรพ.สต. ไปให้กับ อบจ. 49 แห่ง ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. ว่า สธ.เห็นด้วยกับแนวทางการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นที่จะโอน สอน.และ รพ.สต.ให้ อบจ.บริหารจัดการ โดยจะร่วมมือกับ อบท. ไม่ให้เกิดผลกระทบการดูแลสุขภาพประชาชน และบุคลากรสาธารณสุขให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุด	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. จะทำหนังสือถึง นพ.สสจ. ในวันที่ 3 ต.ค.นี้ มอบอำนาจการถ่ายโอนภารกิจและอำนาจในการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ในการพัฒนาการดำเนินงานร่วมกับ อบจ. ซึ่งการถ่ายโอนจะดำเนินการได้เมื่อเอกสารต่างๆมีความพร้อม โดยเฉพาะบุคลากรที่เป็นพนักงาน สธ.และลูกจ้างเงินบำรุง ประมาณ 9 พันคน ต้องให้ อบจ. ลงนามรับรองการจ้างต่อจาก สธ.ก่อน หากพร้อมครบทุกด้านแล้ว สสจ. จึงสามารถลงนามถ่ายโอนได้ สำหรับเรื่องการบริหารด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ในช่วงเปลี่ยนผ่านจะมีการสนับสนุนยาเวชภัณฑ์ และจัดบริการลักษณะหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ ไปยัง รพ.สต.ที่ถ่ายโอนตามความเหมาะสม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน</p>	
<p>สถาบันพลังจิตตานุภาพ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (Hfocus, thailandplus, ejan, thaigov) - นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัดสธ. พร้อมด้วย นพ.สุระ วิเศษศักดิ์ อธิบดีกรมสบส. เปิดสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 303 กระทรวงสาธารณสุข พร้อมจัดหลักสูตร “วิทันตสาสมาธิออนไลน์” เสริมสร้างจริยธรรมแก่บุคลากรทุกระดับด้วยการฝึกเจริญสติ สร้างความเข้มแข็งภายในจิตใจ นำไปสู่การทำประโยชน์ต่อส่วนรวมและประเทศชาติ</p>	
<p>เปิดลงทะเบียนใหม่ 9 รพ.เอกชน สื่อแนะนำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ไทยโพสต์, workpointtoday, newtv, thansettakij) - พญ.ลลิตยา กองคำ รองเลขาธิการ สปสช. กล่าวว่า จากการหารือร่วมกันระหว่าง สปสช. กรุงเทพมหานคร, กรมการแพทย์, รพ.รัฐและเอกชนใน กทม.เพื่อดูแลผู้ป่วยบัตรทองในพื้นที่ หลังยกเลิกสัญญา รพ. 9 แห่ง เนื่องจากมีปัญหาการเบิกจ่ายไม่ถูกต้อง ได้ข้อสรุปว่า ผู้ป่วยบัตรทองที่เคยอยู่ในรพ. 9 แห่ง จะเป็นสิทธิว่าง ซึ่ง สปสช.และสำนักอนามัย จะร่วมจัดทำบัญชีเครือข่ายหน่วยบริการให้ประชาชนลงทะเบียนเลือกหน่วยบริการปฐมภูมิ/ประจำแห่งใหม่ตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค.นี้เป็นต้นไป ดูรายชื่อบัญชีเครือข่ายได้ที่ เว็บไซต์ สปสช. หรือสอบถามที่สายด่วน 1330 หรือ แอปพลิเคชัน "สปสช." และไลน์ @nhso ส่วนหน่วยบริการส่งต่อสรุปว่าในระยะ 3 เดือนต่อจากนี้ก็ได้มีการปรับเปลี่ยนโรงพยาบาลที่รับส่งต่อให้เรียบร้อยแล้ว ขณะเดียวกัน ทางสปสช.จะเร่งดำเนินการหาสถานพยาบาลมารองรับเพิ่มเติม</p>	
<p>บัตรทองผู้สูงอายุ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์(ไทยโพสต์ สยามรัฐ แนวหน้า คมชัดลึก workpointtoday innnews thaigov) -นางสาวรัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ในปีงบประมาณ 2566 สปสช. ได้เพิ่มสิทธิประโยชน์บริการสร้างเสริมสุขภาพสำหรับผู้สูงอายุ ในรายการจ่ายตามบริการ (Fee Schedule) ดังนี้ บริการวัคซีนป้องกันโรค วัคซีนคอติบและบาดทะยัก วัคซีนป้องกันโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับผู้อายุ 65 ปีขึ้นไป บริการคัดกรองความเสี่ยง ได้แก่ ประเมินภาวะโภชนาการ โรคซึมเศร้า เบาหวาน ความดันโลหิต โรคหัวใจและหลอดเลือด เอชไอวี และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ รวมถึงมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยการตรวจหาเลือดในอุจจาระ (Fit-TESIT) การตรวจเนื้อเยื่อในช่องปากในกรณีพบรอยโรคเสี่ยงมะเร็งและมะเร็งช่องปาก การกลายพันธุ์ของยีนมะเร็งเต้านม (สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและญาติสายตรง) และคัดกรองวัดโรคใน 7 กลุ่มเสี่ยงสูง ด้วยการเอกซเรย์ปอดในผู้สูงอายุ 65 ปี ขึ้นไปที่สูบบุหรี่ หรือมีโรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง (COPD) รวมไปถึงบริการทันตกรรมสำหรับผู้สูงอายุ ซึ่งในปี 2566-2567 สปสช. ได้ร่วม "โครงการฟันเทียม รากฟันเทียม เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 72 พรรษา 28 กรกฎาคม 2567" ที่ช่วยให้ผู้สูงอายุได้รับการใส่ฟันเทียมและรากฟันเทียมกรณีฟันเทียมไม่สามารถยึดติดเหงือกได้ ขณะเดียวกัน สปสช.ยังมีความร่วมมือกับอปท. ในการดำเนินงานกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ กองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพระดับจังหวัด ซึ่งรวมไปถึงกองทุนดูแลระยะยาว สำหรับผู้ที่อยู่ในภาวะพึ่งพิง</p>	
<p>ใช้เทเลเมดิซีนให้คำปรึกษาผู้ตั้งครุฑ สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด) -นพ.เอกชัย เพียรศรีวัชรา รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกฎหมายยุติการตั้งครุฑ ขอย้ำว่าไม่ใช่ทุกคนที่เดินเข้ามายังสถานพยาบาลแล้วจะได้รับการยุติครุฑ เพราะจะมีขั้นตอนตามกระบวนการ ตั้งแต่การให้คำปรึกษา ทางสำนักอนามัยเจริญพันธุ์ มีความพยายามทำระบบออนไลน์ผ่านระบบเทเลเมดิซีน เป็นคลินิกให้คำปรึกษาโดยไม่เห็นหน้ากัน ทำให้วัยรุ่นกล้าเข้ามาปรึกษา เพื่อให้ได้รับคำแนะนำว่าควรไปรับบริการที่ใด ทั้งนี้ หน่วยบริการยุติการตั้งครุฑยังไม่ครอบคลุมทุกจังหวัด รวมถึงความพร้อมของเจ้าหน้าที่ที่จะทำด้วย หลายคนทำใจไม่ได้ที่จะต้องทำ ก็ขอไม่ทำ แต่ก็จะมีเครือข่ายแพทย์ที่ยินดีจะทำอยู่เหมือนกัน โดยพ.ร.บ. ฉบับนี้ออกมาแล้ว แพทย์ที่ไม่พร้อมทำตามนโยบาย จะต้องส่งต่อไปยังหน่วยที่มีความพร้อม</p>	
<p>เด็กไทยเสี่ยงฆ่าตัวตาย สื่อแนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ สก๊อปหน้า 1 - สุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นไทยถูกละเลยมองข้ามปกปิดไว้ เพราะมักถูกตีตราเป็นเรื่องน่าอาย ทำให้ไม่ถูกหยิบยกขึ้นมาพูดถึงกันในสังคม ส่งผลต่อหน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญน้อยในการคัดกรองส่งเสริมแก่เด็กและวัยรุ่นที่ได้รับการสนับสนุน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>การเข้าถึงบริการสุขภาพจิตที่จำเป็นอย่างเหมาะสม ดังนั้น ปัญหาสุขภาพจิตในเด็กและวัยรุ่น ทำให้สุขภาพจิตแย่ลงกลายเป็นโรคเครียด โรควิตกกังวล และโรคซึมเศร้า แต่ไม่ได้รับการช่วยเหลือรักษานำไปสู่คิดฆ่าตัวตายที่มีแนวโน้มรุนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทางออกที่ดีคือ ควรมีเครื่องมือพื้นฐานแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตของเด็กและวัยรุ่นทั่วประเทศเพื่อรองรับสุขภาพจิต รัฐบาลต้องจัดสรรงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการ เพื่อเข้าช่วยเหลือสนับสนุนดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพจิตทั้งในเชิงนโยบาย และกฎหมาย รวมทั้งการบริการบำบัดรักษา</p>	
<p>ข่าวต่างประเทศ สื่อแนะนำ : เว็บไซต์(มติชน แนวหน้า กรมประชาสัมพันธ์) - โรคไข้เลือดออกกำลังระบาดหนักในปากีสถาน เนื่องจากฝนตกหนักในช่วงฤดูมรสุมทำให้เกิดน้ำท่วมขังกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย - เฮติพบผู้เสียชีวิตจากอหิวาตกโรค ครั้งแรกรอบ 3 ปี - เกาหลีเหนือสั่งปชช.ใส่แมสก์ ป้องกันโควิดระบอบรอบใหม่ ช่วงปท.กำลังเข้าสู่ฤดูหนาว</p>	